
 
 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

ของ 

บริษทั เอเพก็ซ ์ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานทีÉประชุม 

  

 ประชุมเมืÉอวนัพฤหสับด ีทีÉ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สาํนักงานบรษิัท เลขทีÉ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร ์

ชั ÊนทีÉ 18 โซนเอ ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

รายชืÉอกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายพงษ์พนัธ ์สมัภวคุปต ์ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีÉบรหิาร 

2. นายประกาย ชลหาญ กรรมการ 

3. นายชชัวาล เตรยีมวจิารณ์กุล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

รายชืÉอกรรมการทีÉไมไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายผดุงพนัธ ์จนัทโร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศริพิงษ์ ศลิปกุล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชลติ สถติยท์อง กรรมการ 

4. นายปานสรวง ชมุสาย ณ อยธุยา  กรรมการ 

5. นายเอกชยั ณ ระนอง กรรมการ 

6. นายจาํนงค ์สงิหะ กรรมการ 

 

เริÉมการประชุม 

 

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีÉเป็นประธานในทีÉประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับ 

ผูถ้อืหุ้นทีÉมาเขา้ร่วมประชุมและแถลงว่า มผีูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 33 คน นับรวมเป็น

จํานวนหุน้ 2,383,838,652 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.59 ซึÉงไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึÉงในสามของจํานวนหุน้ทีÉจําหน่าย

ทั Êงหมด (หุน้ทีÉจําหน่ายทั Êงหมด 3,999,800,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีÉกําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานฯ จงึกล่าว

เปิดการประชุม 

 

จากนั Êน ประธานฯ กล่าวแนะนํา คณะกรรมการบรษิทั คุณประกาย ชลหาญ และ คุณชชัวาล เตรยีมวจิารณ์กุล ต่อทีÉ

ประชุม 

 

ประธานฯ แถลงต่อทีÉประชุมว่า ในการอภปิราย หากผูใ้ดประสงคจ์ะซกัถามต่อทีÉประชุม ใหเ้ขยีนคําถามลงในกระดาษ

ทีÉเจา้หน้าทีÉเตรยีมไวใ้ห ้หากเป็นคาํถามทีÉเกีÉยวขอ้งกบัวาระทีÉตอ้งพจิารณาในทีÉประชุม กรรมการจะตอบคําถามนั Êน ๆ แต่หากเป็น

คาํถามอืÉนทีÉไม่เกีÉยวขอ้งกบัการลงคะแนนและวาระการประชุม ขออนุญาตนําไปตอบในเวบ็ไซทข์องบรษิทั 
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ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีÉตนถอื โดยใหน้บัหนึÉงหุน้ต่อหนึÉงเสยีง 

สําหรบัผู้ถือหุ้นทีÉมาประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รบัมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสยีง

ลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึÉง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 

ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานในทีÉประชุมจะสอบถามว่ามผีูใ้ดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ท่าน

ทีÉประสงค์จะลงคะแนนไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ขอให้ทําเครืÉองหมายในช่องไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงในบตัรลงคะแนน  

และให้ยกมอืขึÊนเพืÉอให้เจ้าหน้าทีÉของบรษิัทเกบ็บตัรลงคะแนนเพืÉอนํามาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสยีง บริษัทจะใช้วธิหีกั

คะแนนเสยีงทีÉไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจํานวนเสียงทั Êงหมด และส่วนทีÉเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงทีÉเห็นด้วย 

สาํหรบัผูท้ ีÉออกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหล่านีÊ ไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน โดยขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไว ้และส่งคนืแก่เจ้าหน้าทีÉของ

บรษิทั ภายหลงัเสรจ็สิÊนการประชุม  

 

สาํหรบับตัรลงคะแนนทีÉไม่ทราบความประสงคข์องผูล้งคะแนน หรอืบตัรลงคะแนนทีÉมกีารทําเครืÉองหมายเกนิกว่าหนึÉง

ช่อง หรอืบตัรลงคะแนนทีÉมกีารขดีฆ่าหรอืแกไ้ขและไม่มลีายมอืชืÉอกํากบั จะถือเป็นบตัรเสยี ดงันั Êน หากต้องการแกไ้ขการออก

เสยีง โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชืÉอกาํกบั 

 

ประธานฯ จงึไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 

 

วาระทีÉ 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เมืÉอวนัทีÉ 14 สิงหาคม 2563  

 

ประธานไดเ้สนอใหท้ีÉประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ซึÉงจดัขึÊนเมืÉอวนัทีÉ 14 

สงิหาคม 2563 ตามสาํเนารายงานการประชุมทีÉไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครั ÊงนีÊ 

 

จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้แกไ้ขหรอืซกัถามเกีÉยวกบัรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอขอ้แกไ้ขหรอืซกัถาม ประธานฯ จงึชีÊแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีÊต่อทีÉประชุม

และขอใหท้ีÉประชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 เมืÉอวนัทีÉ 14 สงิหาคม 2563 ตามทีÉเสนอ 

 

มต ิ ทีÉประชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 เมืÉอวนัทีÉ 14 สงิหาคม 2563 ตามทีÉ

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึÉงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีÊ 

 

เหน็ดว้ย 2,383,838,652 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

วาระทีÉ 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษทั 

 

ประธานฯ ชีÊแจงรายละเอยีดโครงการต่าง ๆ ของบรษิทัต่อทีÉประชุม ดงันีÊ 
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ณ ต้นปีทีÉแลว้ 2563 Apex มโีครงการตามแผนพฒันา 3 โครงการ คอื 
 

1. โครงการโรงแรม Sheraton ภูเกต็ และ Residences ซึÉงในส่วน Residences อยู่ระหว่างก่อสรา้งซึÉงมยีอดขาย

แลว้ 58% และส่วนโรงแรมเป็นการร่วมทุนกบั บ. Mercurius สงิคโปรใ์นสดัส่วน 50:50และจาํเป็นตอ้งกูเ้งนิเพืÉองานก่อสรา้ง 
 

2. โครงการโรงแรม Club Med กระบีÉ และ Residences ในส่วน Residences มยีอดจองแลว้ประมาณ 60% และ 

Apex ทาํวลิล่าตวัอย่าง เพืÉอใหล้กูคา้ทีÉจองเดนิทางไปดกู่อนตดัสนิใจทําสญัญาจะซืÊอจะขาย unit ทีÉจองไว ้และ ณ ต้นปี 2563 

Apex ไดก้่อสรา้งและตกแต่งบา้นตวัอย่างแลว้เสรจ็ และมลีูกคา้ทีÉจองไดเ้ดนิทางไปชมได้เพยีง 3 ราย กเ็กดิเหตุแพร่ระบาด

รุนแรงของไวรสั Covid-19 ลูกคา้รายอืÉน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปได ้และในส่วนของโรงแรม Club Med อยู่ระหว่างการเจรจา 

กบัผูส้นใจร่วมลงทุนอยู่ในขณะนั Êน 
 

3. โครงการโรงแรม Sheraton กระบีÉ และ Residences ซึÉงมทีีÉดนิตดิกบั Club Med กระบีÉ โครงการนีÊยงัไม่ไดม้กีาร

เปิดตวั หรอืเริÉมการขายโครงการ และยงัไม่เริÉมงานก่อสรา้ง 
 

ในช่วงทีÉเกดิการระบาดของ COVID-19 นับแต่เดือนมนีาคม 2563 ยงัผลให้กองทุนระหว่างประเทศ ทีÉได้ทํา

ขอ้ตกลงเบืÊองต้นกบับรษิัทฯ ยกเลกิการเขา้เพิÉมทุน 2,500 ลา้นหุ้น พร้อมการจดัเงนิให้กู ้1,000 ลา้นบาทกบั Apex อกีทั Êง

ธนาคารทีÉไดต้กลงเบืÊองต้นจะใหเ้งนิกูก้่อสรา้ง Sheraton Residences ทีÉภูเกต็ กย็กเลกิการจดัใหกู้ ้จงึเกดิผลกระทบต่อการ

พฒันา 2 โครงการ ทีÉกล่าวขา้งต้น คอื โรงแรม Sheraton Phuket และ Residences และโรงแรม Club Med กระบีÉ และ 

Residences และทาํใหง้านก่อสรา้งไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้
 

ต่อมาเพืÉอเร่งแกปั้ญหาดา้นการเงนิและการลงทุน บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการเพิÉมทุนแบบ Right Offering (RO) ใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้เดมิ และใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง Private Placement (PP) ในช่วงปลายปี 2563 แต่เนืÉองจากผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหส้ภาวะการตลาดไม่เอืÊออํานวยต่อการเสนอขายหุน้เพิÉมทุนของบรษิทัฯ จงึทาํใหแ้ผน

เพิÉมทุนไม่เป็นผลสาํเรจ็ในปี 2563 
 

ในปี 2563 นีÊ การทีÉงานก่อสร้างต้องมีเหตุล่าช้า ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรู้รายได้จากการขาย Sheraton 

Residences และการเพิÉมทุนของบรษิทัฯ เองกย็งัไม่สาํเรจ็ตามแผน ทาํใหต้วัเลขของงบการเงนิ ณ สิÊนปี 2563 มยีอดขาดทุน

สะสมจาํนวนมากขึÊน 
 

จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม 
 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิÉมเตมิ ทีÉประชุมได้รบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 

ของบรษิทั ตามทีÉเสนอ 

 

วาระทีÉ 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2563 ซึÉงได้ตรวจและรบัรองโดยผู้สอบ

บญัชีของบริษทัแล้ว  

 

ประธานฯ ชีÊแจงต่อทีÉประชุมว่า จากงบการเงนิของบรษิัท สาํหรบัปีบญัชสีิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมี

สนิทรพัยร์วม  จาํนวน 3,090,230,911 บาท     มหีนีÊสนิรวม  จาํนวน 3,283,088,654 บาท     และ มสี่วนของผู้ถอืหุน้  จํานวน 

-192,857,743 บาท และบรษิัทมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธใินรอบปีบญัช ีจํานวน 374,425,671 บาท ตามรายละเอยีดทีÉ

ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ในส่วนรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิบรษิัท ซึÉงไดผ้่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แลว้ 
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จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม 

 

นายบุญประสทิธิ Í โรจนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามถึง กําหนดการก่อสรา้งของโครงการโรงแรม Sheraton ภูเกต็ 

คาดว่าจะเสร็จเมืÉอไหร่, โรงแรมทีÉ Sheraton ภูเก็ต เป็นโครงการทีÉเป็นการร่วมทุนกบักลุ่มทุนสงิคโปร์ หรือไม่, โครงการ 

Sheraton Residences ทีÉผ่านมามกีารยกเลกิสญัญากีÉราย 

 

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการ Sheraton ภูเกต็ ไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งเรยีบรอ้ย แต่ยงัไม่ไดก้่อสรา้ง เนืÉองจาก รอ

เงนิกู ้ซึÉงคาดว่าหลงัวกิฤตการณ์แพร่ระบาดแลว้ ธนาคารทั Éวไปจะเปิดนโยบายใหเ้งนิกูก้่อสรา้งโรงแรมได ้และจะใชเ้วลาก่อสร้าง

จนสรา้งเสรจ็ภายใน 24 เดอืน และ โรงแรม Sheraton ภูเกต็ เป็นการร่วมทุน (JV) กบับรษิทัจากสงิคโปร ์โดยมอีตัราการร่วม

ทุน 50 : 50 ในชืÉอ บรษิัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จํากดั ส่วนผลกระทบของโครงการ Sheraton Residences ทีÉผ่านมามลีูกค้า

ยกเลกิประมาณ 3 ราย สว่นทีÉเหลอืยงัรอใหบ้รษิทัดาํเนินการก่อสรา้งใหแ้ล้วเสรจ็ต่อไป ซึÉงบรษิัทกําลงัประสานงานเพืÉอเพิÉมทุน 

ถา้การเพิÉมทุนประสบความสาํเรจ็ คาดว่า จะสามารถเริÉมสรา้งต่อไดภ้ายในเดอืนกรกฎาคม และก่อสรา้งให ้South Residences 

แล้วเสรจ็ก่อนสิÊนปีได้ ในการเพิÉมทุน ยงัคงเหมอืนเดมิคอื เพิÉมทุนแบบ RO และ เหลอืขายต่อ PP โดยมกีลุ่มสนใจอยู่ 2 กลุ่ม 

กลุ่มต่างประเทศ และ กลุ่มไทย ทีÉอยู่ระหว่างการทาํ Due Diligence ซึÉงยงัไม่ไดข้อ้สรุป 

 

นายววิฒัน์ คสูกุล ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอแนะว่า บรษิทัมโีรงแรมอะไรว่างบา้งหรอืไม่ เพืÉอนําเขา้ร่วมโครงการของรฐับาล 

เพืÉอร่วมมอืกบัโรงพยาบาลเอกชนทาํ Hospital ใหไ้ดป้ระโยชน์จากการท่องเทีÉยว 

 

ประธานฯ กล่าวรบัทราบและขอบคุณในขอ้เสนอแนะ แต่บรษิทัไม่มโีรงแรมในลกัษณะทีÉเสนอมา 

 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การขายขาดทุนของทีÉดินพร้อมสิÉงปลูกสร้างในโครงการ Sigma พทัยา 

ขาดทุน โดยการขายตํÉากว่าต้นทุน 

 

ประธานฯ กล่าวว่า การขายตํÉากว่าต้นทุนในโครงการ Sigma พทัยา เกดิจากความจําเป็น เนืÉองจาก ทางเจ้าหนีÊ

เร่งรดับงัคบัหนีÊ ซึÉงบรษิัทได้ปิดการขายและโอนเมืÉอประมาณสิÊนเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 ทีÉผ่านมา โดยบรษิัทมุ่งมั Éนว่า ในการ

ขายทรพัยส์นิโครงการอืÉน ๆ จะพยายามขายใหไ้ดก้าํไร ไม่ขายตํÉากว่าทุน 

 

 นายบุญประสทิธิ Í โรจนพฤกษ์ ผู้ถอืหุน้ ได้สอบถามถึง ภาระหนีÊสนิสว่นใหญ่เป็นภาระหนีÊสนิระยะสั Êนครบกําหนด

ภายใน 1 ปี แต่การรบัรู้รายได้หลักจากการขายโครงการทีÉภูเกต็ ซึÉงต้องรออกี 1 ปี บรษิัทมแีผนการทีÉจะชําระหนีÊทีÉจะครบ

ภายใน 1 ปีนีÊอย่างไร และ หนีÊสนิต่าง ๆ มอีตัราดอกเบีÊยเฉลีÉยทีÉอตัรากีÉเปอรเ์ซน็ต์ 

 

ประธานฯ กล่าวว่า อตัราดอกเบีÊยเฉลีÉยประมาณ 15% หนีÊสนิส่วนใหญ่อยู่ทีÉกูเ้งนิมาเพืÉอรบัโอนทีÉดนิแปลงใหญ่ ๆ ใน

การดําเนินโครงการ การชําระหนีÊทางการเงนิทีÉล่าชา้ ซึÉงกไ็ดช้ําระหนีÊไปพอสมควร โดยบรษิทัมแีผนชําระหนีÊ ส่วนใหญ่จากการ

ขายทีÉดิน หรอืการหาผู้ร่วมทุน และขายทีÉดินให้กบับรษิัทร่วมทุน เพืÉอพฒันาโครงการต่อไป ซึÉงแผนการเคลียร์หนีÊยงัอยู่ใน

ความสามารถทีÉจะเคลยีรห์นีÊได ้

 

หลงัจากการซักถาม และเสนอความคิดเห็นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิÉมเติม 

ประธานฯ จึงชีÊแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีÊต่อทีÉประชุมและขอให้ทีÉประชุมพจิารณาลงมติอนุมตัิงบการเงนิของ

บรษิทัสาํหรบัปีบญัชสีิÊนสดุวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2563 ตามทีÉเสนอ 

 



- 5 - 

 

 

 

 

มต ิ ทีÉประชุมมมีติอนุมตัิงบการเงินสําหรบัปีบญัชสีิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2563 ซึÉงได้ตรวจและรบัรองโดย

ผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้วตามทีÉเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึÉงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันีÊ 

 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

โดยในวาระนีÊมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิÉม 1 ราย คดิเป็นจํานวน 71 หุน้ รวมมผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุม 34 

ราย คดิเป็นจาํนวน 2,383,838,723 หุน้ 

 

วาระทีÉ 4 พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีÉประชุมพจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย เนืÉองดว้ย

บรษิทัยงัมผีลขาดทุนสะสมสาํหรบัผลการดาํเนินงานในปีทีÉผ่านมา 

 

จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม 

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิÉมเตมิ ประธานฯ จงึชีÊแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีÊ

ต่อทีÉประชุมและขอใหท้ีÉประชุมลงมตอินุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย ตามทีÉเสนอ 

 

มต ิ ทีÉประชุมมมีตอินุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายตามทีÉเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึÉงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีÊ 

 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

วาระทีÉ 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั ÊงกรรมการทดแทนกรรมการทีÉออกตามวาระ  

 

ประธานฯ ชีÊแจงต่อทีÉประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2564 มกีรรมการทีÉจะต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

1. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายเอกชยั ณ ระนอง   กรรมการ 

3. นายจาํนงค ์สงิหะ    กรรมการ 
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ประธานฯ เสนอให้ทีÉประชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตั Êง นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา, นายเอกชยั ณ ระนอง 

และ นายจาํนงค ์สงิหะ ซึÉงเป็นกรรมการทีÉพน้จากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึÉง 

 

จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม 

 

นางสาวนฤมล อมรมนสัวงษ์ ผูท้าํหน้าทีÉ อาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามถงึ คุณปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา 

ไดด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นเวลากีÉปี 

 

ประธานฯ กล่าวว่า เป็นกรรมการแต่ละวาระ มีกําหนดวาระละ 3 ปี โดยคุณปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น

กรรมการอสิระของบรษิทั ตั Êงแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี   

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิÉมเตมิ ประธานฯ จงึชีÊแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีÊ

ต่อทีÉประชุมและขอให้ทีÉประชุมลงมติแต่งตั ÊงกรรมการแทนกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตามวาระตามทีÉเสนอเป็น

รายบุคคล 

 

มต ิ ทีÉประชุมมมีติอนุมตักิารแต่งตั ÊงกรรมการทีÉต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ คอื นายปานสรวง ชุมสาย ณ 

อยุธยา, นายเอกชยั ณ ระนอง และ นายจาํนงค ์สงิหะ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระ

หนึÉงตามทีÉเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันีÊ 

 

1. มมีตอินุมตักิารแต่งตั Êง นายศริพิงษ์ ศลิปกุล ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

2. มมีตอินุมตักิารแต่งตั Êง นายชลติ สถติยท์อง ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

3. มมีตอินุมตัแิต่งตั Êง นายชชัวาล เตรยีมวจิารณ์กุล ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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วาระทีÉ 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564  

 

ประธานฯ เสนอให้ทีÉประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็นค่าเบีÊยประชุมสําหรบั

กรรมการ เป็นเงนิ 10,000 บาท ต่อคนต่อครั Êงประชุม ในวงเงินทั Êงปีไม่เกนิ 1,200,000 บาท และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงนิ 20,000 บาท ต่อคนต่อเดอืน 

 

จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม 

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิÉมเตมิ ประธานฯ จงึชีÊแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีÊ

ต่อทีÉประชุมและขอใหท้ีÉประชุมลงมตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามทีÉเสนอ 

 

มต ิ    ทีÉประชุมมมีตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 เป็นค่าเบีÊยประชุมสาํหรบักรรมการ 

เป็นเงนิ 10,000 บาท ต่อคนต่อครั Êงประชุม ในวงเงนิทั Êงปีไม่เกนิ 1,200,000 บาท และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงนิ 20,000 บาท ต่อคนต่อเดอืน ตามทีÉเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึÉงมาประชุม ดงันีÊ 

 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

วาระทีÉ 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั Êงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564  

 

ประธานฯ เสนอใหท้ีÉประชุมพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั Êงผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บญัชกีจิ จาํกดั ไดแ้ก ่

 

1. นายพรชยั กติตปัิญญางาม  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทีÉ 2778 หรอื  

2. นางสาวสดุาพร ทะวาปี   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทีÉ 6862 หรอื  

3. นายเทวา ดาํแดง   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทีÉ 10777 

 

เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อย ประจําปี 2564 และในกรณีทีÉผู้สอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถ

ปฏบิตัิงานได ้ให ้บรษิัท บญัชกีจิ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตคนอืÉนของบรษิัท บญัชกีจิ จํากดั แทนได ้โดยกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2564 เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 3,390,000 บาท 

 

จากนั Êน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม 

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิÉมเตมิ ประธานฯ จงึชีÊแจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีÊ

ต่อทีÉประชุมและขอใหท้ีÉประชุมลงมติอนุมตักิารแต่งตั Êงผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2564 ตามทีÉ

เสนอ 
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มต ิ    ทีÉประชุมมมีตกิารแต่งตั Êง นายพรชยั กติตปัิญญางาม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีÉ 2778 หรอื นางสาวสุดา

พร ทะวาปี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีÉ 6862 หรอื นายเทวา ดําแดง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีÉ 10777 

แห่งบรษิัท บญัชกีจิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อยประจําปี 2564 และในกรณีทีÉผู้สอบ

บญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั บญัชกีจิ จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตคนอืÉน

ของบรษิทั บญัชกีจิ จํากดั แทนได ้โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2564 เป็นจํานวนเงนิไม่

เกนิ 3,390,000 บาท ตามทีÉเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึÉงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันีÊ 

 

เหน็ดว้ย 2,383,838,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

วาระทีÉ 8 พิจารณาเรืÉองอืÉน ๆ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเกีÉยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัและเรืÉองอืÉนๆ 

 

นายบุญประสทิธิ Í โรจนพฤกษ์ ผู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามถงึ จากความล่าช้าในการก่อสรา้งโครงการ Sheraton ภูเกต็ มี

ผลกระทบต่อการใช ้Brand ของ Sheraton หรอืไม่ จะตอ้งเปลีÉยนไปใชแ้บรนดอ์ืÉนหรอืไม่ 

 

ประธานฯ กล่าวว่า ไม่มผีลกระทบ เพราะมกีารต่อขยายระยะเวลา ทั Êงแบรนด ์Sheraton และ Club Med ดงันั Êน ไม่มี

การเปลีÉยนแปลงใด ๆ 

 

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามพร้อมเสนอแนะถึง แนวทางการนําหุ้นทีÉยังไม่ได้ออกขาย สําหรบั RO 

เพืÉอใหก้ารเพิÉมทุนทีÉยงัไม่สาํเรจ็ลุล่วง ประสบความสาํเรจ็ เพราะจากสถานะการณ์ปัจจุบนัการขาย RO ผู้ถอืหุ้นเดมิคงน้อยราย

ทีÉจะเพิÉมได้ และไม่อยากให้บริษัทออกหุ้นจํานวนมาก ๆ เพราะอาจมีผลทําให้กําไรต่อหุ้นลดลงต่อไป โดยแนะนําให้แถม 

warrant ชนิดทีÉยงัไม่กาํหนดราคา โดยกําหนดราคาภายหลงั หรอื กําหนดราคาเป็นช่วง ๆ ตํÉาสุดไม่ตํÉากว่าพาร ์เช่น 50% ของ

ราคาหุน้ในตลาด และ ใหม้รีะยะเวลายาวนาน 

 

ประธานฯ รบัฟังและขอบคุณขอ้เสนอแนะ โดยจะนําไปเสนอกรรมการพจิารณาต่อไป 

 

นายบุญประสทิธิ Í โรจนพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึ แผนการเพิÉมทุน ทีÉจะไดร้บัผลกระทบจากโควดิครั Êงใหม่ มผีล

ทาํใหเ้กดิความล่าชา้ออกไปหรอืไม ่

 

ประธานฯ กล่าวว่า มผีลกระทบ แต่คาดว่า หลงัจากมกีารฉีดวคัซนีแล้ว เชืÉอว่า สถานะการณ์การระบาดรอบทีÉ 3 นีÊ

จะดีขึÊน ทําให้มีการลงทุนทีÉดีข ึÊน การเพิÉมทุนจะประสบความสําเร็จ หรือ การขายทรัพย์สิน หรือ การ JV ก็น่าจะประสบ

ความสาํเรจ็ 
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นายบุญประสทิธิ Í โรจนพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึ การการนัตผีลตอบแทน 

 

ประธานฯ กล่าวว่า ปัจจุบนั ลกูคา้ในส่วนการการนัตผีลตอบแทน มกีารยกเลกิไปหลายราย เนืÉองจากการเปลีÉยนใจ 

ไม่ใหเ้ช่า ทําใหก้ลุ่มการการนัตผีลตอบแทนมเีหลอือยู่น้อย 

 

นายววิฒัน์ คสูกุล ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึ โครงการของบรษิทั ว่า มอียู่ทีÉใดบา้ง 

 

ประธานฯ กล่าวว่า มทีั ÊงทีÉ กระบีÉ และ ภูเกต็ โดยจะเร่งทาํทีÉภูเกต็ก่อน เพราะมเีปอรเ์ซน็ต์ความคบืหน้างานก่อสรา้ง

ไปมากแลว้ ใกลเ้สรจ็แลว้ สว่นทีÉ กระบีÉ เป็นการเปิดจอง ซึÉงมผีูส้นใจจองแลว้ 60% 

 

 ซึÉงเป็นการจองในงานเปิดตวัโครงการ ก่อนปีทีÉจะเกดิโควดิ คอื ประมาณปี 2562 (2019) เป็นการเปิดจองแบบรูด

บตัรจอง 1 แสนบาท ซึÉงไดย้อดจอง 60% แต่มเีงืÉอนไขคอื ผูส้นใจต้องมาดูโครงการก่อน จงึทําสญัญาจะซืÊอจะขายต่อไป โดย

โครงการทีÉ กระบีÉ น่าจะเริÉมสรา้งไดเ้รว็ทีÉสุด ประมาณต้นปีหน้า ขณะนีÊ อยู่ระหว่างการออกแบบ เพืÉอยืÉนขอ EIA ซึÉงไดม้กีารทํา

บา้นตวัอย่างแลว้ 

 

 

เมืÉอไม่มผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิÉมเตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และกล่าวปิด

การประชุมเมืÉอเวลาประมาณ 15.00 น. 
 

 

 

     
                              ลงชืÉอ      ประธานในทีÉประชุม 

           (นายพงษ์พนัธ ์   สมัภวคุปต)์ 


